



ประกาศโรงพยาบาลมวกเหล็ก

เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนาธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนาธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดโรงพยาบาลมวกเหล็ก ที่จะร่วมสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลมวกเหล็ก ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม อารังไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิสร้างความเลื่อมใส ครัทธา และได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากบุคคลทั่วไป ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยอารังไว้ซึ่งความถูกต้อง เทียงธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กร ด้วยความเสียสละ ประหยัด
3. บริการผู้มาติดต่อและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นมิตร
4. สร้างเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณขององค์กร และตนเอง โดยไม่กระทำการใดๆ ให้เป็นการเสื่อมเสีย
5. อุทิศตนด้วยความเสียสละ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และใช้ความรู้อย่างเต็มกำลังต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ
6. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและให้มาตรการการลงโทษขั้นสูงต่อผู้ทุจริตคอร์รัปชันและผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม บทบาท การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจการทุกรูปแบบ

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นางศิรดา ภูริวัฒนพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมวกเหล็ก
ประจำปี งบประมาณ 2562

ข้าพเจ้า นางศิริดา ภูริวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลมวกเหล็ก ขอประกาศแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้มีความซื่อตรง จงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตและไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ อันได้แก่ ความซื่อสัตย์ สามัคคี ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงานกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

และขอถวายสัตยาจาวว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชอาญาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธานยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นางศิริดา ภูริวัฒนพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

ใบประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสระบุรี (MOPH Zero Tolerance)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ข้าพเจ้า(ชื่อ นามสกุล).....ขอประกาศว่าจะซื่อตรง
จงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรี
วงศ์ ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนใน
สัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักฐานมั่นคง ดำรงตน
อยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กล้ายืนหยัดใน
สิ่งที่ถูก ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของ
ประชาชนและขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอย
พระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์
ของพระราชอาผู้ทรงธรรมดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อ
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรสืบไป